

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2567
เมื่อวันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2567
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายบุญยืน ดีมาก	ประธานสภา อบต.	บุญยืน ดีมาก
2	ร้อยโทสายัญ กระจ่มแก้ว	รองประธานสภา	สายัญ กระจ่มแก้ว
3	นายอำนาจ เปี่ยมสิน	สมาชิกสภา หมู่ 2 ต.ถ้ำรงค์	อำนาจ เปี่ยมสิน
4	นายศราวิณ จัปใจ	สมาชิกสภา หมู่ 4 ต.ถ้ำรงค์	ศราวิณ จัปใจ
5	นายประสิทธิ์ ดอกนางแย้ม	สมาชิกสภา หมู่ 5 ต.ถ้ำรงค์	ประสิทธิ์ ดอกนางแย้ม
6	นายมุขพล สว่างยิ่ง	สมาชิกสภา หมู่ 6 ต.ถ้ำรงค์	มุขพล สว่างยิ่ง
7	พันจ่าเอกวีระศักดิ์ มั่นการ	เลขานุการสภา	วีระศักดิ์ มั่นการ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายบรรพต กำไลแก้ว	นายก อบต.ถ้ำรงค์	บรรพต กำไลแก้ว
2	นายบุญมี นิ่มนวล	รองนายก อบต.ถ้ำรงค์	บุญมี นิ่มนวล
3	นางสาวน้ำอ้อย สว่างยิ่ง	รองนายก อบต.ถ้ำรงค์	น้ำอ้อย สว่างยิ่ง
4	นายทองอยู่ พุกพวง	เลขานุการนายก อบต.ถ้ำรงค์	ทองอยู่ พุกพวง
5	นายประสงค์ อำนวย	ที่ปรึกษานายก อบต.	ประสงค์ อำนวย
6	นายชนะกันต์ โถแก้ว	ที่ปรึกษานายก อบต.	ชนะกันต์ โถแก้ว
7	นายมานพ ทองเก่า	ที่ปรึกษานายก อบต.	มานพ ทองเก่า
8	นายกฤษณะ เข้มกลัด	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5	กฤษณะ เข้มกลัด
9	นายบรรยงค์ เอี่ยมสิน	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6	บรรยงค์ เอี่ยมสิน
10	นางเอื้อจิตต์ ภูเงิน	หน.สำนักปลัด	เอื้อจิตต์ ภูเงิน
11	นางอนงค์นาถ พุทธิกรณ์	ผอ.กองคลัง	อนงค์นาถ พุทธิกรณ์
12	นายสมชาติ จันทร์งาม	ผอ.กองช่าง	สมชาติ จันทร์งาม
13	นางสาวภักดิ์จิรา ผุดผ่อง	นักทรัพยากรบุคคล	ภักดิ์จิรา ผุดผ่อง
14	นางสาววรรณ ทังทอง	ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์	วรรณ ทังทอง

เริ่มประชุมเวลา 09.50 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาฯ เชิญประธานสภาฯ จุฑารูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเชิญกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 การเปิดประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567

นายบุญยีน ดีมาก ประธานสภาฯ - ด้วยสภา อบต.ถ้ำรงค์ ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จึงได้เรียกประชุมในวันนี้ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

ที่ประชุม - รับทราบ -

1.2 เรื่อง การแต่งตั้ง รองนายกฯ และเลขานุการนายก อบต. คนใหม่

นายบุญยีน ดีมาก ประธานสภาฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ได้มีการแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ชุดใหม่ ขอเชิญ แนะนำตัวให้ที่ประชุมทราบ

(รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 2 ท่าน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แนะนำตัวให้ที่ประชุมทราบ)

ที่ประชุม - รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่แล้ว

นายบุญยีน ดีมาก ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ได้พิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ถ้ำรงค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 ตามเอกสารที่แจกให้ มีท่านใดที่ต้องการแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อความ ขอเชิญเสนอได้เลยครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ด้วย ขอเชิญลงมติครับ

มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ อย่างเป็นทางการเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ/พิจารณา

3.1 ขอความเห็นชอบในการใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าถ้ำรงค์และหนองข้างต่าย) เพื่อปักเสาพาดสายไฟฟ้าในเขตตำบลถ้ำรงค์

นายบุญยีน ดีมาก ประธานสภาฯ - ขอเชิญปลัดฯ ชี้แจง

พันจ่าเอกวีระศักดิ์ มั่นการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล - ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ได้รับเรื่องแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านลาด ตามหนังสือ ที่ มท. 5307.46 กฟส.บลด./14497 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567 ความว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านลาด ได้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต โดยการไฟฟ้าได้ปักเสาพาดสายระบบผ่านในพื้นที่ตำบลถ้ำรงค์ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าถ้ำรงค์และหนองข้างต่าย) ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของกรมป่าไม้ จึงให้องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ นำเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านลาดทราบต่อไป

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

1) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 13/1 ในกรณีที่ว่าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะใช้พื้นที่บางแห่งในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์ของรัฐอย่างอื่น ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีอำนาจประกาศกำหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ฯลฯ

การใช้พื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

2) ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2565 หมวด 1 การขออนุญาต ข้อ 7 วรรค 14 ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ให้ยื่นเอกสาร ดังนี้

- ฯลฯ -

(4) หลักฐานการแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ทราบ

- ฯลฯ -

จากข้อกฎหมายข้างต้น การที่หน่วยงานของรัฐจะใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติกระทำการใดๆ ต้องมีหลักฐานที่แสดงว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ ได้รับทราบ แล้ว ดังนั้น จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ -จากที่ปลัดฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม -ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านลาด ปักเสาพาดสายระบบผ่านในพื้นที่ตำบลถ้ำรงค์ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าถ้ำรงค์และหนองช้างตาย) ได้ จำนวน 6 : 0 เสียง

3.2 การเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงการจัดซื้อครุภัณฑ์

นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ -ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจง

พันจ่าเอกวีระศักดิ์ มั่นการ ปลัด อบต.ฯ -ด้วยได้รับแจ้งจากกองคลังว่า ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณเดือนธันวาคม 2565 เนื่องจากในระหว่างการจัดทำงบประมาณอยู่ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2566 ซึ่งช่วงดังกล่าว สำนักงานงบประมาณยังไม่ประกาศใช้บัญชีราคามาตรฐานฉบับใหม่ จึงได้ใช้ราคาครุภัณฑ์ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2565 เพื่อขออนุมัติ ต่อมาเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ไปแล้ว สำนักงานงบประมาณได้ประกาศใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับใหม่ เมื่อเดือนธันวาคม 2566 ดังนั้น ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ อบต. ต้องดำเนินการจัดซื้อให้เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เดือนธันวาคม 2566 จึงจำเป็นต้องแก้ไขค่าชี้แจงในการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับใหม่ (ธันวาคม 2566) ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอเสนอสภาฯเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 12,000 บาท ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ เดือนธันวาคม 2565 **ขอเปลี่ยนแปลงเป็น** ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ เดือนธันวาคม 2566 จึงนำเรียนให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภา – ตามที่ปลัดฯได้ชี้แจง ท่านใดมีข้อสงสัย และต้องการสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่ หากไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุม ก่อนลงมติขอให้ฝ่ายเลขานุการนับจำนวนสมาชิกผู้เข้าประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่

(เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกสภาที่อยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม)

นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภา – ต่อไปเป็นการลงมติ

-ท่านใดที่เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณได้ ขอให้ยกมือ (ยกมือ 6 ท่าน)

-ท่านใดที่ไม่เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ ให้ยกมือ (ไม่มีผู้ยกมือ)

มติที่ประชุม – เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณได้ จำนวน 6 : 0 เสียง

3.3 การรับโอนการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองช้างตาย

นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภา – ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจง

พันจ่าเอกวีระศักดิ์ มั่นการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล – ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (นายบรรยง เอี่ยมสิน ผู้ใหญ่บ้าน, นายมานพ กัญทบุตร, นายศุภณัฐ แก้วถาวร, นายมี ทองพูล, นายสุทิน ชมภูทอง) ว่า มีความประสงค์ที่จะโอนกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองช้างตาย ให้องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เป็นผู้รับผิดชอบและดูแลกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 เนื่องระบบประปาเกิดการชำรุดเสียหาย ไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้เพราะขาดงบประมาณในการดำเนินการ ประกอบกับน้ำประปาบาดาลซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำดิบ มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำ คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 จึงมีความเห็นให้โอนการดำเนินการกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์เป็นผู้ดูแลและบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ต่อไป

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ส่วนที่ 3 การจำหน่าย ข้อ 157 (3) โอน

- ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้กล่าวเกี่ยวกับกรณีที่มีผู้อุทิสพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ ไว้ว่า 1. ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 4 (3) กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐของราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ตามลำดับ ดังนั้น กรณีที่มีผู้อุทิสพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

อย่างไรก็ดี เนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิสให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ซึ่งการพิจารณางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

อำนาจของสภาท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดให้สภาท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวด้วย

ดังนั้น จากหนังสือข้างต้น การรับเอาพัสดุ หรือรับมอบทรัพย์สิน ที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องให้สภาฯ ให้ความเห็นชอบด้วย ดังนั้น กรณีที่กล่าวข้างต้น จึงได้เสนอให้สภาฯ ได้พิจารณา

นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - ตามที่ปลัดฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีท่านใดต้องการที่จะสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุม ก่อนลงมติขอให้ฝ่ายเลขานุการนับจำนวนสมาชิกผู้เข้าประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่

(เลขานุการสภาฯ นับจำนวนสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม)

นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นการลงมติ

ท่านใดที่เห็นชอบให้รับโอนกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการ ขอให้ยกมือ (ยกมือ 6 ท่าน)


ท่านใดที่ไม่เห็นชอบให้รับโอนกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการ ขอให้ยกมือ (ไม่มีผู้ยกมือ)


มติที่ประชุม - เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์รับโอนกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 มาดำเนินการ จำนวน 6 : 0 เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - สอบถามว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ หากไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ ผมขอปิดการประชุมแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

พันจ่าเอก  ผู้จัดบันทึก
(วีระศักดิ์ มั่นการ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจบันทึก
(นายบุญยืน ดีมาก)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์